

Số: 08/BC-BPC

Phường Tân Bình, ngày 10 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả giám sát UBND phường trong công tác áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã phường, thị trấn

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Chương trình giám sát của Ban pháp chế HĐND phường năm 2022.

Căn cứ kế hoạch số: 01 KH-BPC, ngày 6 tháng 6 năm 2023. Ban pháp chế HĐND phường tiến hành giám sát UBND phường trong công tác áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã phường, thị trấn kết quả cụ thể như sau:

1/ Tình hình chỉ đạo thực hiện:

Ưu điểm:

Trong thời gian qua địa phương luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, theo dõi sâu sát của Viện kiểm sát nhân dân và công an thành phố Dĩ An và sự chỉ đạo trực tiếp từ Đảng ủy phường Tân Bình, công tác quản lý đối tượng án treo trên địa bàn phường đã được thực hiện nghiêm túc với sự phối hợp giữa Công an phường cùng các ban ngành đoàn thể phường, các khu phố cùng với người trực tiếp giám sát, giáo dục, gia đình bị án trong công tác quản lý đối tượng chặt chẽ, công tác giáo dục được quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ cho các đối tượng có việc làm ổn định, tái hòa nhập cộng đồng.

Công an phường đã tổ chức quản lý nghiệp vụ và thường xuyên gọi hỏi, răn đe đối với số đối tượng chậm tiến nhằm ngăn chặn hoạt động tái phạm tội.

Hạn chế:

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng còn một số hạn chế như sau:

Các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thường là những vụ việc nhỏ, bị hại là người thân nên khi xảy ra vụ việc không lên cơ quan công an trình báo nên việc thu thập tài liệu khó khăn.

Công tác trao đổi thông tin giữa các ban ngành chưa được quan tâm, chú trọng

2/ Kết luận của Ban:

Qua giám sát Ban nhận thấy công an phường đã thực hiện tốt công tác quản lý các đối tượng thuộc diện quản lý. Công tác lập hồ sơ và lưu giữ hồ sơ đúng theo quy định.

Trong thời gian tới Đoàn giám sát cũng đề nghị công an phường cần phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua đồng thời trong thời gian tới cần có phương án quản lý tốt hơn nữa đối với các đối tượng ma túy trên địa bàn phường.

Chỉ đạo cảnh sát khu vực và lực lượng Bảo vệ dân phố tăng cường công tác quản lý địa bàn; thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể trong công tác quản lý các đối tượng trên địa bàn để kịp thời có hướng giúp đỡ.

Trên đây là báo cáo kết giám sát UBND phường trong công tác áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã phường, thị trấn của Ban pháp chế HĐND phường Tân Bình năm 2023./.

Nơi nhận:

- TT HĐND thành phố;
- TTĐU-UBND phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu Vp.

**TM/BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Trần Trung Hiếu